

ĐẢNG BỘ HUYỆN KỶ SƠN (HOÀ BÌNH) LÃNH ĐẠO QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN TOÀN*

Là huyện miền núi, trong những năm qua, Kỳ Sơn gặp nhiều khó khăn: Thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, bão lũ, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi và đời sống nhân dân.

Quản triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Đảng bộ Kỳ Sơn tập trung lãnh đạo phát huy nội lực để khắc phục khó khăn, thách thức, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương: Trước hết là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Thực hiện đổi điền dồn thửa tại một số cơ sở có điều kiện ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, từ đó rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Huyện uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thành các cụm công nghiệp tại Trung Minh, Mông Hoá và Phú Minh, quy hoạch mở rộng mặt bằng để xây dựng một số trụ sở cơ quan, khu du lịch, dịch vụ - thương mại.

Phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái. Đảm bảo lưu thông hàng hoá phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tăng cao giá trị sản phẩm xã hội. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của địa phương.

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 gắn với công tác quy hoạch sử dụng đất, giải quyết tốt công tác vệ sinh môi trường. Tích cực đổi mới và kiên quyết trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn về xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đảm bảo thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Do vậy, các chương trình, kế hoạch, đề án được xây dựng phù hợp với thực tiễn địa phương và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, kinh tế - xã hội của

* Bí thư Huyện uỷ

huyện đã có bước phát triển quan trọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu.

Về sản xuất nông nghiệp: mặc dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi song do chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công tác thủy lợi, khuyến nông - khuyến lâm, thực hiện các biện pháp thâm canh, nên sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển khá. Tổng diện tích gieo trồng là 4.879 héc ta, đạt 105 % kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.885 tấn. Kỳ Sơn là huyện có tiềm năng lớn cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc, trong những năm qua Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ. Đồng thời, Đảng bộ lãnh đạo phát triển mạnh số lượng đàn gia súc gia cầm, cải tạo bộ giống, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Đến cuối năm 2007 toàn huyện có 7.220 con trâu, 3.585 con bò; 18.055 con lợn; 130.000 con gia cầm. Diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển.

Về lâm nghiệp, Kỳ Sơn đã huy động nhiều nguồn lực vào phát triển diện tích trồng rừng, làm giàu vốn rừng, bằng việc thực hiện tốt nhiều chương trình, dự án trồng và bảo vệ rừng. Năm 2007, toàn huyện trồng mới được trên 749 héc ta, đạt 167 % kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,6%. Công tác quản lý, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được Huyện ủy tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chính quyền cơ sở và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Huyện ủy tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng cho các dự

án đầu tư trên địa bàn. Đảng bộ chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế vay vốn sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế hướng vào phát triển các ngành nghề truyền thống, nhằm phát huy tiềm năng - thế mạnh của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo.... Tập trung chủ yếu vào các mặt hàng truyền thống: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, chôi chít. Do vậy, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và có bước phát triển khá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2007 đạt 79 tỷ đồng. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển, chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ, giải quyết được hàng nghìn lao động có việc làm ổn định.

Thương mại, dịch vụ có bước phát triển mới. Tổng giá trị lưu chuyển hành hoá, dịch vụ - thương mại năm 2007 đạt 83 tỷ đồng, bằng 107,8 % kế hoạch.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ đẩy mạnh công tác văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ CNH, HĐH. Đảng bộ thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh hoạt động khuyến học. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "hai không", đẩy mạnh các phong trào thi đua, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của toàn xã hội, năm học 2007-2008, Kỳ Sơn đã có 6 trường đạt chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn được xếp thứ 2/11 huyện, thành phố của tỉnh Hoà Bình.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Các cơ sở y tế xã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế, tăng cường đội ngũ y bác sỹ. Thực hiện các mục tiêu, chương trình quốc gia đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống còn 18,4%. Công tác dân số - gia đình và trẻ em được đẩy mạnh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 1%.

Công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công được thực hiện tốt, đã trở thành phong trào sâu rộng, cuốn hút các tổ chức, tầng lớp nhân dân tham gia.

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác an ninh - quốc phòng, tiếp tục quán triệt NQTƯ 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 09 của Chính phủ, Nghị quyết 40 NQ/TW của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an trong tình hình mới và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy giữ vững an ninh, trật tự, ổn định chính trị - xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, tự rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Công tác phát triển Đảng được chú trọng, góp phần trẻ hoá đội ngũ đảng viên, tăng cường sinh lực của Đảng bộ. Trong công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển vào đội ngũ thanh niên dân tộc thiểu số. Năm 2007, kết nạp được 145 đảng viên mới, trong đó có 94 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Đảng bộ có 37 tổ chức cơ sở Đảng, với 2.477 đảng viên. Huyện uỷ từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan chính quyền và đoàn thể, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả.

Đảng bộ tăng cường đổi mới công tác vận động quần chúng, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Đảng bộ, chính quyền huyện Kỳ Sơn nhận thức rõ những yếu kém, tồn tại trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo và có giải pháp đồng bộ để khắc phục, đó là: Sự phối hợp chỉ đạo, điều hành giữa các phòng ban còn chưa chặt chẽ, trình độ đội ngũ cán bộ còn những hạn chế, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ còn dàn trải, chấp vá; chất lượng nguồn nhân lực còn chưa cao, lực lượng lao động chưa được đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế phát triển chưa đồng đều và bền vững...

Phát huy những kết quả đạt được, nhận thức rõ những thiếu sót, yếu kém, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Sơn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; huy động tối đa các nguồn lực cho sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng huyện Kỳ Sơn trở thành địa phương giàu mạnh, văn minh, hiện đại.